

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2556

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ด้านบริหาร) ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง (ร่าง) เอกสารแสดงความเห็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการปารีส

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) เอกสารแสดงความเห็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสโดยด่วนต่อไป

2. เรื่อง สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือระหว่าง UNDP กับ กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการติดตามกระบวนการ UPR

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) กับ กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการติดตามผลกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล เฟลิมินจิต กรุงเทพฯ ฯ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รับความเห็นที่ประชุมและดำเนินการตามที่เสนอต่อไป รวมทั้ง ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายงาน

3. เรื่อง สรุปการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง โทษประหารชีวิต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง โทษประหารชีวิต : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยายโดย ศาสตราจารย์ In Sup Han ผู้อำนวยการศูนย์ผลประโยชน์สาธารณะและสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล (Seoul National University) สาธารณรัฐเกาหลี และให้จัดประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาเรื่องโทษประหารชีวิต ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเรื่องโทษประหารชีวิต เพื่อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ภายในวันที่ 11 กันยายน 2556 ตลอดจนให้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของรัฐบาลตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องโทษประหารชีวิต

4. เรื่อง การจัดเวทีประชาชน เรื่อง คราบน้ำมัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหา และทางออก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดำเนินการของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ ทั้งนี้ การจัดเวทีประชาชน เรื่อง คราบน้ำมัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหา และทางออก ที่จังหวัดระยอง ให้จัดในนามคณะอนุกรรมการ ฯ นอกจากนั้นแล้ว ที่ประชุมมีมติว่า ขอให้คณะอนุกรรมการมีหลักการในการทำงานว่า ในการหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบหรือดำเนินการนั้น จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติด้วย และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวางระบบการทำงานตาม มาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ขอให้เริ่มดำเนินการใน เรื่องน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลด้วย